

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๙๑/๑๑๑๕๓



สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  
๗ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
๓๔๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเดชอุดม และกศน.อำเภอสรินธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำชี้แจงแนวปฏิบัติในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการ การศึกษานอกระบบกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบเงินอุดหนุน รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวงให้กับนักศึกษาศึกษาพิการในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการ การให้บริการเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาศึกษาพิการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนและตามกำหนดเวลา ขอให้สถานศึกษาของท่านจัดทำเอกสาร ดังนี้

๑. แบบคำขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ (คป.๐๑) โดยกำหนดค่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนคนพิการ รายละ ๒,๐๐๐ บาท ตามจำนวนนักศึกษาที่ของบประมาณ

๒. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP

๓. สำเนาสมุด หรือบัตรประจำตัวคนพิการ (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือเอกสารรับรองความพิการทางการแพทย์ หรือกรณีใช้ใบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.๐๔) ให้แนบหลักฐานการคัดกรองที่ใช้คัดกรองบุคคลนั้นๆ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ส่งไปยังกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นำส่งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนพล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร.๐-๔๕๔๒-๙๖๑๙

E-mail:songsermubonnfe@gmail.com